

## คุรุสภา ประกาศ การคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2568

นำเสนอเมื่อ : 20 ก.พ. 2568

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า  
คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2568  
เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาที่มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้  
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเอง  
และมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้  
สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ  
ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง  
ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน  
และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพ

รางวัลคุรุสภา แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ “ระดับดีเด่น” จำนวนไม่เกิน 9 คน และ “ระดับดี” จำนวนไม่เกิน 18 คน  
รวมจำนวนไม่เกิน 27 คน ทั้งนี้ ผู้ใดรางวัล “ระดับดีเด่น” จะได้รับโลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข็มทองคำ “คุรุสภาสดุดี” เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน  
50,000 บาท และผู้ได้รับรางวัล “ระดับดี” จะได้รับ เข็ม “คุรุสภาสดุดี” เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 10,000  
บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัลคุรุสภา จะต้องเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ครู  
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 10 ปี นับถึงวันที่ออกประกาศ  
และปฏิบัติงานในประเภทที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งที่เสนอขอรับรางวัลต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี  
และปัจจุบันต้องดำรงตำแหน่งตามประเภทที่เสนอขอรับรางวัล จนถึงวันเสนอขอรับรางวัล  
ไม่เคยกระทำความเสื่อมเสียใด ๆ อันเป็นการบกพร่องในศีลธรรมอันดี และการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
ไม่อยู่ระหว่างการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ถูกดำเนินการทางวินัย หรือเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย  
แม้จะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินแล้วก็ตาม  
รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ และต้องไม่เคยได้รับรางวัลคุรุสภา  
ระดับดีเด่นในประเภทเดียวกันมาก่อน

หลักเกณฑ์การพิจารณา ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภา  
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และข้อบังคับคุรุสภา  
ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และต้องเป็นผู้ที่จัดการเรียนรู้ จัดการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  
ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

การเสนอผลงานหรือเสนอชื่อขอรับรางวัล มี 2 วิธี คือ เสนอผลงานด้วยตนเอง  
หรือได้รับการเสนอชื่อจากบุคคลอื่น หรือองค์กร หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม  
โดยเสนอผลงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรอง ซึ่งสามารถลงนามรับรองการเสนอได้มากกว่าหนึ่งคน  
ตามจำนวนที่เสนอขอได้ผู้เสนอผลงานด้วยตนเองแล้ว ต้องไม่ไปบุคคลอื่นเสนอผลงานซ้ำอีก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การเสนอผลงานหรือเสนอชื่อ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในจังหวัด ทุกสังกัดส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือก ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

2) ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในกรุงเทพมหานครทุกสังกัด ส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือก ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

3) ผู้บริหารการศึกษา ทั้งในจังหวัดและในกรุงเทพมหานครทุกสังกัด ส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือก ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือได้รับการเสนอชื่อ ให้เสนอแบบรายงานประวัติและผลงานตามแบบที่กำหนด ไปยังหน่วยคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2568

## วิธีการคัดเลือก มีดังนี้

1) การคัดเลือกครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในจังหวัด ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ จำนวนไม่เกิน 20 คน พิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ จากทุกสังกัดในจังหวัด ตามคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศฯ ให้ได้จำนวนไม่เกินที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายประกาศ จากนั้นให้ประกาศรายชื่อและออกเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกในจังหวัด

และส่งผลการคัดเลือกพร้อมเอกสารตามที่กำหนดไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการคัดเลือกต่อไป

2) การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการคัดเลือกตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศฯ ให้ได้จำนวนไม่เกินที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายประกาศ

3) การคัดเลือกผู้บริหารการศึกษา ทั้งในจังหวัดและในกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารการศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศฯ กำหนด

กรณีมีผู้คัดค้านให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยคัดเลือกที่จะพิจารณาคำคัดค้าน และประกาศผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน คำวินิจฉัยของหน่วยคัดเลือกถือเป็นสิ้นสุด

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละประเภท ให้ได้รับรางวัลคุรุสภา “ระดับดีเด่น” จำนวนไม่เกิน 9 คน และ “ระดับดี” จำนวนไม่เกิน 18 คน รวมจำนวนไม่เกิน 27 คน

และจะประกาศผลการคัดเลือกภายในเดือนธันวาคม 2568 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพถือเป็นที่สุด

## กำหนดมอบรางวัล

ผู้ได้รับรางวัล “ระดับดีเด่น” สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยกระทรวงศึกษาธิการจะนำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล

ผู้ได้รับรางวัล “ระดับดี” รับรางวัลในงานวันครู ครั้งที่ 70 พ.ศ. 2569 หรือตามความเหมาะสม

สามารถดูประกาศฯ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา [www.ksp.or.th](http://www.ksp.or.th) หรือสอบถามข้อมูลได้ที่

สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ โทร. 0 2281 4843

[ดาวน์โหลด!!!ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูสภาประจำปี 2568](#)

[ดาวน์โหลด!!!แบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูสภาประจำปี 2568](#)

ที่มา [สำนักงานเลขาธิการครูสภา](#)